

กระทู้ถามที่ ๕๕๕ ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การขยายอำนาจหน้าที่และขอบเขตของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ตามรัฐธรรมนูญว่าการกระทรวงยุติธรรม ดังต่อไปนี้

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาสถานการณ์ด้านแรงงานมีแนวโน้มประสบปัญหาใหญ่คือ การหลอกลวงคนหางานไปทำงานต่างประเทศ และนายจ้างเจ้าของสถานประกอบการในประเทศหลบหนีไม่ยอมจ่ายค่าจ้างซึ่งกรณีหลังจะกระทบต่อสถานภาพและความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งการติดตามตัวผู้หลอกลวงคนหางานหรือนายจ้างเจ้าของกิจการที่หนีไปเพื่อมาดำเนินคดีฟ้องร้องบังคับให้ชดใช้ค่าเสียหายโดยฝ่ายตำรวจนั้นมีแนวโน้มที่เป็นไปด้วยความล่าช้า ซึ่งอาจจะเป็นข้อจำกัดของระเบียบปฏิบัติและขีดความสามารถของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และทำให้เกิดความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือถูกเลือกปฏิบัติ จึงขอเรียนถามว่า

๑. ในคดีที่ฐานความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานไปต่างประเทศ หรือการหนีค่าจ้างงานนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษจะสามารถรับโอนสำนวนจากฝ่ายตำรวจมาดำเนินการเพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิดได้หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๒. ในกรณีที่ขอบเขตอำนาจหน้าที่ไม่เข้าข่ายฐานความผิดกรณีหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศ และการหนีค่าจ้างงาน รัฐบาลมีนโยบายที่จะขยายอำนาจหน้าที่และขอบเขตของกรมสอบสวนพิเศษ เพื่อให้ครอบคลุมความผิดนี้เพียงใด ขอทราบรายละเอียด

ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

เปรมศักดิ์ เพียยุระ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคไทยรักไทย

จังหวัดขอนแก่น

คำตอบกระทู้ถามที่ ๘๕๕ ร.

ของ นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น
เรื่อง การขยายอำนาจหน้าที่และขอบเขตของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ยุดิธรรม)

ข้าพเจ้า นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ขอตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกผู้มีความเกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. ในคดีที่ฐานความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงหางานไปต่างประเทศ หรือการนอ้โกงค่าจ้างงานนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษจะสามารถรับโอนสำนวนจากฝ่ายตำรวจมาดำเนินการเพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิดได้หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

ตอบ เนื่องจากขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งหากในที่สุดมีการประกาศใช้เป็นกฎหมายโดยกำหนดประเภทของคดีพิเศษตามบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติเหมือนกับร่างพระราชบัญญัติฉบับที่รัฐบาลเป็นผู้เสนอแล้ว ฐานความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงหางานไปต่างประเทศไม่จัดเป็นคดีพิเศษตามบัญชีดังกล่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษไม่อาจรับผิดชอบดำเนินคดีได้

๒. ในกรณีที่ขอบเขตอำนาจหน้าที่ไม่เข้าข่ายฐานความผิดกรณีหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศ และการนอ้โกงค่าจ้างงาน รัฐบาลมีนโยบายที่จะขยายอำนาจหน้าที่และขอบเขตของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อให้ครอบคลุมความผิดนี้เพียงใด ขอทราบรายละเอียด

ตอบ หากรัฐบาลมีนโยบายที่จะขยายอำนาจหน้าที่และขอบเขตของกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อให้ครอบคลุมคดีดังกล่าวนี้ ก็อาจดำเนินการได้โดยมีการกำหนดให้คดีฐานความผิดดังกล่าวอยู่ในบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติ ซึ่งต้องดำเนินการในชั้นพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติ หรือหลังจากประกาศใช้กฎหมายแล้วดำเนินการกำหนดขึ้นไว้ในกฎกระทรวง ตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แห่งร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ดังกล่าว